

สถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัย “อาหารริมบาทวิถี” จังหวัดราชบุรี ปี 2564

จังหวัดราชบุรีมีแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมดจำนวน 1,892 แห่ง ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste จำนวน 1,451 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.69 และปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันในแหล่งท่องเที่ยว หรือริมบาทวิถีที่เป็นทางผ่านสัญจร หรือบริเวณตลาดชุมชนในทุกอำเภอ โดยนำอาหารพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน เพื่อส่งเสริมรายได้ของชุมชนและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดราชบุรีมากขึ้น ดังนั้น ร้านจำหน่ายอาหารในบริเวณริมบาทวิถีจะต้องมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัย และส่งผลดีต่อสุขภาพ รับประทานแล้วไม่เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจึงได้มีการส่งเสริมอาหารริมบาทวิถีที่ตั้งอยู่ในชุมชน หรือ แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีการยกระดับมาตรฐาน Clean Food Good Taste โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพ (สุขาภิบาลอาหาร) 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านวัฒนธรรม จากการตรวจประเมินอาหารริมบาทวิถีในอำเภอต่าง ๆ พบว่ายังผ่านเกณฑ์ไม่ครบทั้ง 4 ด้าน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดราชบุรี ปี 2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอำเภอต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. สสำรวจทะเบียน ให้เป็นแผงลอยจำหน่ายอาหารให้เป็นปัจจุบัน
2. คัดเลือกอาหารริมบาทวิถีปีละ 1 แห่ง เพื่อนำร่อง
3. ตรวจประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด และตรวจสอบความสะอาดทางแบคทีเรียด้วยน้ำยา SI-2 ในอาหารริมบาทวิถี
4. รมรงค์การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร /การจำหน่ายบุหรีและแอลกอฮอล์ และให้มีการปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จ
5. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมครบทั้ง 4 ด้าน

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการแจ้งให้เทศบาล หรืออบต.ที่มีอาหารริมบาทวิถี ติดตามและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ป้องกันโรค COVID-19 เช่น ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การเว้นระยะห่าง และลงไทยชนะป้องกัน อย่างเข้มงวด รวมถึงการทำความสะอาดแผงที่จำหน่ายอาหาร

ปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสูง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี คัดเลือกและส่งเสริมยกระดับอาหารริมบาทวิถี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อาหารริมบาทวิถีชุมชนอุทยานหินเขาสูง ตำบลเขาสูง อำเภอเมืองราชบุรี